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กสส.ชูสหกรณ์โคนมนครปฐมต้นแบบสร้างตลาดนมสหกรณ์ 
พร้อมสนองพระราชด าริพระเทพฯ พฒันาสหกรณ์โคนมภูพาน จ ากดั 

 พระเทพฯ ทรงมีรับส่ังให้กรมส่งเสริมสหกรณ์บูรณาการท างานร่วมปศุสัตว์ เร่งพัฒนาสหกรณ์โคนมภูพาน
สกลนคร จ ากดั ก้าวเดินบนล าแข้งของตัวเอง ขณะที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ชูสหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด ต้นแบบ
สร้างแบรนด์ Like Milk ไม่หวงัพึง่ตลาดเทยีม  

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า  ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ท่ีผ่านมา                
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดโรงงานผลิตนม UHT ของสหกรณ์โคนม
วาริชภูมิ จ  ากดั ตามโครงการพระราชด าริ และทรงมีรับสั่ง 2-3 เร่ือง คือ 1.สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ  ากดั ถือเป็นสหกรณ์ท่ี
ประสบผลส าเร็จในระดบัหน่ึง แต่ส่ิงหน่ึงท่ีพระองคท์่านเป็นห่วง เม่ือสามารถขยายโรงงานได ้ตอ้งเพิ่มปริมาณน ้ านมดิบ 
ขยายการเล้ียงววัเพิ่มมากข้ึน ส่ิงท่ีจะขาดแคลนคืออาหารสัตว ์แปลงหญา้ทั้งหลายท่ีจะมาเป็นอาหารววั เพราะพื้นท่ีภาค
อีสาน โดยเฉพาะจงัหวดัสกลนคร พื้นท่ีเปล่ียนเป็นสวนยางจ านวนมาก พื้นท่ีท านาก็ลดลง พื้นท่ีท่ีจะปลูกเป็นแหล่ง
อาหารสัตวก์็ลดลง เร่ืองน้ีพระองคท์่านทรงรับสั่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขา้ไปช่วยโดยประสานงานกบักรมปศุสัตว ์
และประสานกบัสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ  ากดัว่า จะท าย่างไร เม่ือโรงงานขยาย การเล้ียงววัก็ขยายเพิ่มข้ึน แต่ปริมาณ
อาหารสัตวก์ลบัลดลง จะมีการเพิ่มพื้นท่ี เพิ่มปริมาณ เพิ่มชนิดทั้งอาหารหยาบ หรืออาหารสด ให้มีเพียงพอ โดยอาจจะ
จดัเป็นโครงการพิเศษข้ึนมา 
 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า เร่ืองท่ีสอง ท่ีพระองคท์่านทรงเน้นย  ้ามาก คือเร่ืองความมัน่ใจในคุณภาพ 
ความสะอาด เพราะส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพนม และทรงรับสั่งถึงเร่ืองการรีดนม บางคร้ังเร่งรีบโดยใช้
เคร่ืองดูดน ้ านมออกมาก อาจท าให้เตา้นมววัอกัเสบ ท าให้เกิดแผลเร้ือรัง มีเช้ือโรคติดเขา้ไป ท าให้นมขาดคุณภาพ ส่วน
เร่ืองท่ีสาม ท่ีพระองคท์รงรับสั่ง คือ อยากใหก้รมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมปศุสัตว ์เขา้ไปดูแลการจดัการของสหกรณ์โค
นมภูพานสกลนคร จ ากดั ซ่ึงมีการก่อตั้งมานานพอสมควร แต่มีปัญหาเร่ืองการจดัการ ตอ้งเพิ่งหน่วยงานศูนยว์ิจยัอาหาร
สัตว ์กรมปศุสัตว ์เขา้มาเล้ียงดู พระองค์ทรงด าริว่า ถ้าเป็นเช่นน้ีสหกรณ์ก็จะไม่โต ทั้งท่ีเร่ิมตน้ด าเนินการพร้อมกบั
สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ  ากดั โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เขา้ไปเทรนบุคลากรของสหกรณ์โคนมภูพาน
สกลนคร จ ากัด เพื่อจะรับโอนงานจดัการเร่ืองการแปรรูปนมจากศูนย์วิจยัอาหารสัตว ์กรมปศุสัตว์ มาให้สหกรณ์ฯ 
ด าเนินการเอง เพื่อใหเ้กิดความเขม้แขง็  
 “อยา่งไรก็ตาม กรมฯ ไดป้ระสานงานเบ้ืองตน้กบัทางกรมปศุสัตวไ์วแ้ลว้ ในการเตรียมแผนพฒันาสหกรณ์โค
นมภูพานสกลนคร จ ากดั ส่วนเร่ืองของสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ  ากดั ในการขยายทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์หรืออาหารสัตว ์ก็ได้
ประสานงานกบัทางเจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์ท่ีมีพนัธ์ุหญา้พนัธ์ุใหม่ เพื่อประสานสหกรณ์ฯ ในการบริหารจดัการ อาจจะท าเป็น
แปลงรวม หรือแปลงของสมาชิกแต่ละคน ใครเล้ียงววัก่ีตวั ให้ปศุสัตวค์  านวณตอ้งใช้แปลงหญา้เท่าไหร่ และก็จดัท า
โครงการน้ีข้ึนมา” 
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 นายสมชาย กล่าวอีกว่า ส าหรับสหกรณ์โคนมในพื้นท่ีอ่ืนๆ ขณะน้ีมีการแบ่งชั้นของสหกรณ์ เพื่อให้เจา้หน้าท่ี
สามารถเขา้ไปด าเนินการง่ายข้ึน สหกรณ์โคนมบางแห่งอาจจะตอ้งทุ่มเทมาก โดยเพราะมีปัญหาเร่ืองการจดัการ ส่วน
สหกรณ์โคนมไหนท่ีเขม้แขง็ เจริญเติบโตแลว้ อาจจะทิ้งช่วงในการเขา้ไปตรวจเยีย่ม ซ่ึงในปีน้ี กรมฯ มีการปรับระบบใน
การจดัท า Supply Chain ศึกษาเร่ืองการท าระบบส่งเสริมสหกรณ์เสร็จแล้ว จะมีการวางกรอบในการลงพื้นท่ีของ
เจา้หน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งน้ี สหกรณ์ โคนมนครปฐม จ ากดั เป็นอีกสหกรณ์หน่ึง ทีมีวิวฒันาการเดินหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว และสามารถกา้วสู่เชิงธุรกิจได ้สามารถเปิดร้าน Like Milk เพื่อเพิ่มมูลค่านม เพราะการจดัการแกปั้ญหานมของ
ประเทศ หวงัท่ีจะให้สหกรณ์ท่ีเล้ียงโคนมส่งนมเพื่อใชใ้นโครงการนมโรงเรียนอยา่งเดียว คิดวา่เป็นความอ่อนไหวมาก 
วิธีการวนัน้ีคือ การเปิดผลิตภณัฑ์นมเพื่อเขา้สู่ตลาดแทจ้ริง ไม่ใชต้ลาดเทียม แต่เป็นในเชิงพาณิชย ์เพื่อเขา้สู่ตลาดปกติ 
เพื่อให้คนไทยเห็นวา่ การด่ืมนม กบัด่ืมน ้ าหวานอ่ืนๆ การด่ืมนมไดคุ้ณค่ามากกวา่ ฉะนั้น การท่ีสหกรณ์โคนมนครปฐม 
จ ากดั เปิดร้าน Like Milk คือการเปิดตวับนฐานท่ีจะยนืบนการตลาดของตวัเองอยา่งแทจ้ริง  
 


